

กระทั่งคีนป่า



หลังจากโดนต่อต้านจากหลายฝ่าย วันก่อน..บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกในเครือกระทั่งแดง ได้ออกแถลงการณ์ขอยกเลิกการเช่าที่ป่าห้วยเม็ก ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เนื้อที่ 31 ไร่ เพื่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำบ่อนโรงงานผลิตเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งตั้งอยู่ข้างตีนป่าดังกล่าว

ในแถลงการณ์พรรณนาความหวังดี



มากมายที่บริษัทจะให้ชุมชนรอบโรงงาน เช่น เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สร้างมูลค่าเพิ่มให้ที่ดินโดยรอบ สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่และองค์กรปกครองท้องถิ่น ทำพื้นที่รอบโรงงานให้เป็นสีเขียว สร้างความสะอาดกมลยาในการเดินทาง ฯลฯ อีกสารพัด

ความหวังดีของนายทุนกระทั่งแดงจะเกิดขึ้นแน่นอน หากบริษัทเลือกวิธีลงทุนซื้อที่ดินจากชาวบ้านข้างเคียงโรงงานอย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมจ่ายในราคางาม

แต่เมื่อบริษัทไม่ยอมลงทุนทั้งค่าที่ดินและค่าก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำ เลือกใช้วิธีขอเช่าป่าชุมชนซึ่งต้นทุนต่ำกว่า ประกอบกับข้าราชการบางกลุ่มก็เอาใจนายทุนเหลือเกิน รวบรวมการรับฟังความเห็นชาวบ้านอย่างไม่โปร่งใสจนกลายเป็นข่าวใหญ่โตขึ้น ทำให้ รมว.มหาดไทยเสียหาย สั่งตรวจสอบสัญญาเช่าป่า กระทั่งนำมาสู่การสั่งยกเลิกในที่สุด (ขัดกับแถลงการณ์บริษัท)

แบบนี้แล้ว ชาวบ้านดงคงไม่ปลาบปลิ้มใจ และขอให้ชนเอาความหวังดีคืนกลับไปให้หมด

ตอนท้ายแถลงการณ์ยังระบุว่า เมื่อมีผู้คัดค้านไม่เห็นด้วย บริษัทจึงได้ตัดสินใจยกเลิกการลงทุนราว 3,000 ล้านบาทที่คาดว่าจะใช้กับโรงงาน และยุติการดำเนินกิจการโรงงานในพื้นที่ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น และกำลังพิจารณาหาสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็ได้

ตรงนี้เองทำให้ผมเองรู้สึกประหลาดใจ อ่านดูแล้วออกจะเรื่อยเจื้อยหาเหตุผลรองรับไม่ได้

ขณะนี้บริษัทเคทีดีฯก่อสร้างโรงงานที่ ต.บ้านดงไปแล้วเกือบ 50% (ภาพ 1 จากไทย

โพสต์) จู่ๆ มาประกาศทิ้งกลางคัน แล้วที่สร้างไปแล้วทำอะไร บล่อยให้ค้างเติ่งเหรอ ดุมันไม่สมเหตุผลผลเลย

ความจริงเจ้าของบริษัทกระทั่งแดงร่ำรวยมหาศาล ติดท็อป 100 อัครมหาเศรษฐีโลก มีทุนมากพอที่จะเจรจาซื้อที่



นาแปลงใหญ่ข้างโรงงาน (ภาพ 2 จากผู้จัดการรายวัน) และอีกหลายแปลงใหญ่รอบโรงงาน และป่าชุมชน เพื่อนำมาสร้างแหล่งกักเก็บน้ำถึงไม่ติดโรงงาน แต่ก็สามารถวางท่อน้ำใต้ดินต่อตรงเข้ามาใช้ในโรงงานได้

ที่ว่าพวกเขากลับเลือกจำกัดต้นทุนทางธุรกิจ เออแะ..อัครมหาเศรษฐีก็ขี้เหนียวเหมือนกัน

ภาคภูมิ ปองภัย